

# สกอ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบเปิดสำหรับการศึกษา ตลอดชีวิตระหว่าง JMOOC K-MOOC และ Thai MOOC



วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. **ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา** เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับองค์กร JMOOC และสถาบันแห่งชาติด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต (National Institute of Lifelong Education) ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการ กกอ. กล่าวตอนหนึ่งว่า “วันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญของการศึกษาไทย โดยคนไทยทุกคนจะมีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพที่ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการ Thai MOOC ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคน ได้เพิ่มพูนความรู้ต่อยอดการเรียนรู้ โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการแล้ว ที่ ThaiMOOC.org”



โดยโครงการ Thai MOOC เป็นการจัดการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถรองรับผู้เรียนจำนวนมาก (Massive Open Online Course) นอกจากนี้มีความสำคัญในด้านเป็นแหล่งความรู้ที่มีสรรพวิชาความรู้ให้ทุกคนได้เรียนตามความสนใจแล้วยังไม่มีข้อจำกัดและเงื่อนไข ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนรู้แก่ทุกคน ด้วยวิธีและช่องทางในการให้การศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่วยให้ประชาชนทุกคนที่มีอินเทอร์เน็ตใช้ สามารถเข้าถึง การเรียนรู้ได้จากทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดเดียวกัน คนละจังหวัด คนละประเทศ หรือคนละทวีปก็ตาม

ซึ่งความสำเร็จของการจัดการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การมีรายวิชาที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความสนใจ และรองรับความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ได้อย่างกว้างขวาง ความร่วมมือของสถาบันการศึกษา องค์กร สถาบันวิชาการ รวมทั้งความรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่นต่างๆ จะทำให้แหล่งเรียนรู้ในระบบเปิดนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเห็นความสำคัญ และได้พัฒนาการจัดการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตขึ้นในประเทศของตนเอง อาทิ ประเทศญี่ปุ่นได้จัดตั้งสภาความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการใช้การศึกษาในระบบเปิด (JMOOC - Japan Massive Open Online Education Promotion Council) สาธารณรัฐเกาหลี ได้จัดทำโครงการการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (K-MOOC) และประเทศอื่นๆ ในทั่วโลก ก็มีการดำเนินการในทิศทางเดียวกัน

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีความร่วมมือกับ สถาบันการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (National Institute of Lifelong Education) สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการ การศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (K-MOOC) และสภาความร่วมมือ เพื่อการส่งเสริมการใช้การศึกษาในระบบเปิด (JMOOC) มาอย่างต่อเนื่อง และในการจัดการประชุมวิชาการ Asia Pacific MOOC Stakeholders Summit ในวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้ง ๓ องค์กร คือ ๑. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๒. สถาบันการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (National Institute of Lifelong Education) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการ การศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (K-MOOC) และ ๓. สภาความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการใช้การศึกษาในระบบเปิด (JMOOC) จะได้ลงนามความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งถือเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างกันให้เข้มแข็ง โดยกำหนดประเด็นความร่วมมือไว้อย่างน้อย คือ

๑. ความร่วมมือในการพัฒนาเนื้อหา รายวิชา หลักสูตรการศึกษาในระบบเปิดรวมถึงแลกเปลี่ยนรายวิชาระหว่างกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจระหว่างประเทศรวมถึงวิทยาการต่างๆ
๒. ความร่วมมือในส่งเสริม เผยแพร่ ผลการศึกษาและความก้าวหน้าของการศึกษาในระบบเปิดระหว่างกัน
๓. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของการประกันคุณภาพของการศึกษาในระบบเปิด
๔. ความร่วมมือในการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในระบบเปิด (MOOC platform)
๕. ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาในระบบเปิด (MOOC Communities) เพื่อการนำการจัดการศึกษาในระบบเปิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคม

